

CHÚNG TÔI MUỐN GÌ

People's Plan for PA đấu tranh vì Công Lý Khí Hậu

CHÚNG TÔI MUỐN GÌ

Chúng Tôi Yêu Cầu có Nước Sạch, Dễ Tiếp Cận và An Toàn.

Chúng Tôi Yêu Cầu Quyền Được Hít Thở

Chúng Tôi Yêu Cầu một Hệ Thống Năng Lượng Đơn Giản, Bền Vững, Dân Chủ và Dễ

Chúng Tôi Yêu Cầu Nơi Trú Ngụ An Toàn, Chi Phí Hợp Lý và Bền Vững Cho

MỌI NGƯỜI

Chúng Tôi Yêu Cầu Bảo Vệ Đất Đai và các cộng đồng thông qua Biện Pháp Cộng

Chúng Tôi Yêu Cầu Có Việc Làm Công Bằng, An Toàn và Đủ Sống cho Cộng Đồng

Chúng Tôi Yêu Cầu Đầu Tư vào các Hệ Thống Công Cộng Đảm Bảo các Cộng Đồng

Được Sống Khỏe Mạnh và Được Kết Nối

Chúng Tôi Yêu Cầu Mọi Người Có Trách Nhiệm Tham Gia Dân Chủ để Đạt Được Công Lý Khí Hậu và Công Lý Hồi Phục

CHÚNG TÔI MUỐN GÌ / PEOPLE'S PLAN FOR PA ĐẤU TRANH VÌ CÔNG LÝ KHÍ

Trong hàng thế kỷ, người dân Pennsylvania đã lao động, đa phần trong những điều kiện thiếu

thốn và không an toàn, để xây dựng nên Pennsylvania mà chúng ta biết ngày này



Caption here

CHÚNG TÔI MUỐN GÌ

People's Plan for PA đấu tranh vì Công Lý Khí Hậu

Từ rất lâu rồi, những người giàu nhất, các chủ đất rộng nhất và những công ty lớn nhất đã hưởng lợi nhiều nhất trong khi các công nhân và môi trường phải vật lộn để tồn tại và duy trì. Giờ đây, Pennsylvania đang đứng trước ngã rẽ. Biến đổi khí hậu, kẻ thù của nền dân chủ, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa địa phương, chủ nghĩa thực dân, và bất bình đẳng thu nhập ngày càng gia tăng đang đe dọa người dân, quốc gia và thế giới của chúng ta. People's Plan for PA (tạm dịch: Kế hoạch của người dân đấu tranh cho Pennsylvania) là một nền tảng được xây dựng dưới sự hợp tác của các đối tác cộng đồng, những người ủng hộ, và người lao động trên toàn tiểu bang đã làm việc cùng nhau để kiến tạo một tương lai tốt đẹp và công bằng hơn, ở đó môi trường trong lành, mọi người nắm quyền và dân chủ được đảm bảo. Để tương lai đó trở thành hiện thực, chúng ta cần thay đổi ở cấp địa phương, tiểu bang và liên bang. People's Plan for PA bao gồm hàng loạt các chính sách nhằm kiến tạo một Pennsylvania lành mạnh, đảm bảo và an toàn ngay bây giờ và cho các thế hệ tương lai sau này.

